



# ข่าว รามคำแหง

เป็นสื่อกลาง ระหว่าง มหาวิทยาลัยกับนักศึกษา

RAMKHAMHAENG UNIVERSITY NEWSLETTER

**๒๗**  
๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๗  
ราคา ๗๕ สตางค์

รัฐกิจ กาย      ติงใจศึกษา      บูชาพ้อขุน      สมองคุณชาติ



อภิปรายพิเศษ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดการอภิปรายเนื่องโอกาสครบรอบ 100 ปี การศึกษาเพื่อปวงชน และครบรอบ 13 ปีมหาวิทยาลัยรามคำแหงเมื่อวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2527 เวลา 14.00 - 18.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่กรมประชาสัมพันธ์ เป็นการอภิปรายเรื่อง การศึกษาเพื่อมวลชน โดยมีผู้ร่วมอภิปราย คือ ศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธร รองศาสตราจารย์สุชุม นวลสกุล คุณไพรัช สร้างถิ่น คุณกาญจนา เพชรรมณ์ (ช่อลัดดา) และรองศาสตราจารย์ประทีปวาททินกร เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย มีผู้สนใจเข้าฟังเป็นจำนวนมาก การอภิปรายครั้งนี้ถ่ายทอดเสียงออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ภาคปกติ ด้วย

## ร้านสหกรณ์รามคำแหงปรับปรุงใหม่ ยกเลิกระบบพ้อคำร่วม ลดราคาสินค้า

กรรมการบริหารร้านสหกรณ์ม.ร.ช.ค.ใหม่ เร่งปรับปรุงการดำเนินงานของร้านสหกรณ์ให้ถูกใจชาวรามคำแหง โดยยกเลิกระบบพ้อคำร่วมเพื่อไม่ให้สินค้าที่จำหน่ายมีราคาถูกลง และปรับราคาสินค้าในแผนกซูเปอร์มาร์เก็ตแล้ว ตามที่ร้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จำกัด ได้มีการเลือกตั้งกรรมการบริหารชุดใหม่เพื่อทำหน้าที่ดำเนินกิจการของร้านสหกรณ์ฯ โดยมี รศ. สนธิ บางยี่ขัน เป็นประธานกรรมการฯ และ ผศ. ประสาท สง่าศิลป์ เป็นผู้จัดการชั่วคราวของร้านสหกรณ์ฯ นั้น

ผศ.ประสาท สง่าศิลป์ ในฐานะผู้จัดการชั่วคราวของร้านสหกรณ์ฯ ให้สัมภาษณ์ว่า คณะกรรมการบริหารร้านสหกรณ์ชุดใหม่ มีนโยบายที่จะปรับปรุงกิจการของร้านสหกรณ์ฯ ให้เป็นที่นิยมและถูกใจของชาวรามคำแหง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องราคาสินค้า จะปรับราคาสินค้าให้ถูกลงเท่าราคาท้องตลาด หรือต่ำกว่าราคาท้องตลาด เพราะการดำเนินการของร้านสหกรณ์ฯ ก่อนหน้านี้เป็นระบบพ้อคำร่วม ทำให้ราคาสินค้าที่จำหน่ายในร้านสหกรณ์ฯ บางประเภทมีราคาแพงกว่าท้องตลาด ดังนั้นกรรมการบริหารชุดนี้จึงมีนโยบาย

อ่านต่อหน้า 12

## รามคำแหงชนะเลิศกีฬามหาวิทยาลัย เตรียมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันครั้งที่ 13

นักกีฬาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง กวาดเหรียญทอง 55 เหรียญจากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12 ที่จังหวัดขอนแก่น และชนะเลิศเหรียญรวมทั้ง 3 ประเภท อีกครั้งหนึ่ง

ความที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 24 - 31 ตุลาคม ที่ผ่านมา โดยมีการแข่งขันกีฬา 19 ประเภท และมีสถาบันอุดมศึกษา 13 แห่ง ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน นั้น มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา 17 ประเภท (ยกเว้นยิงปืน และรักบี้) ซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่า ถูกพ้อขุนฯ ได้สร้างชื่อเสียงในด้านกีฬาแก่มหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง โดยได้รับเหรียญทองสูงสุด (55 เหรียญ) และเหรียญรวมมากที่สุด (122 เหรียญ) ประกอบด้วย เหรียญทอง 55 เหรียญเงิน 31 และ เหรียญทองแดง 36 สำหรับอีก 12 สถาบัน ได้รับเหรียญต่าง ๆ ดังนี้ (เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง ตามลำดับ)

มศว. 110 เหรียญ (40, 38, 32)  
เกษตร 77 เหรียญ (17, 32, 28)  
จุฬาฯ 61 เหรียญ (12, 23, 26)  
ขอนแก่น 42 เหรียญ (11, 11, 20)  
เทคโนโลยี 25 เหรียญ (10, 5, 10)  
สงขลา 23 เหรียญ (8, 7, 8) เชียงใหม่ 26 เหรียญ (7, 9, 10) ธรรมศาสตร์ 28 เหรียญ (7, 8, 13) มหิดล 25 เหรียญ (6, 8, 11) แม่โจ้ 2 เหรียญ (1, -, 1) ศิลปากร 6 เหรียญ (-, 1, 5) และนิด้า 2 เหรียญ (-, 1, 1)

ผศ.ดร.กิตติ จรรย์ยานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวถึงผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งนี้ว่า เป็นสิ่งที่ประชากรของมหาวิทยาลัยควร

ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่นักกีฬาของเราได้เหรียญทองเป็นอันดับหนึ่ง และเหรียญรวมมากที่สุด เหมือนเช่นที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าจำนวนเหรียญจะน้อยกว่าปีที่แล้วก็เพราะว่าปีนี้เราไม่ได้ส่งกีฬา 2 ประเภท คือ ยิงปืน และ รักบี้ ซึ่งกีฬายิงปืนเป็นกีฬาที่เล่นทำสถิติเหรียญทองให้แก่มหาวิทยาลัยจำนวนหลายเหรียญในแต่ละปี

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวต่อไปว่า การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป คือ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อ่านต่อหน้า 12

## ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์

คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ ในวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2527 ณ โรงแรมซีวี เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้เรื่องระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ด้านเทคนิควิธีการวิจัย และเพื่อกระตุ้นให้คณาจารย์ ข้าราชการ ของมหาวิทยาลัยสนใจการวิจัยให้มากขึ้น

อ่านต่อหน้า 12

## อบรมความรู้การประชาสัมพันธ์เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน

คณะกรรมการดำเนินการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนดการอบรมหลักสูตรประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่ 1 ในวันที่ 12 - 17 พฤศจิกายน 2527 ณ โรงเรียนการประชาสัมพันธ์ ซอฮอริสัมพันธ์

การอบรมครั้งนี้เป็นไปตามโครงการพัฒนาการประชาสัมพันธ์เพื่อมหาวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในวิชาการประชาสัมพันธ์ และ

อ่านต่อหน้า 12

## นักกีฬารามคำแหงแข่งกีฬา ม.อาเซี่ยน

ตามที่ประเทศมาเลเซียเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซี่ยน ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 10 - 17 พฤศจิกายน 2527 โดยมีนักกีฬามหาวิทยาลัยจาก 5 ประเทศ คือ ประเทศไทย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และ มาเลเซีย นั้นเป็นที่น่ายินดีนักกีฬาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซี่ยนครั้งที่ 3 ถึงจำนวน 38 คน (จากขบวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ของประเทศไทย 102 คน) โดยเป็นตัวแทนจากชมรมกีฬาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ ชมรมกรีฑา

อ่านต่อหน้า 12

**มหาวิทยาลัยรามคำแหง**  
**กำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตรุ่นที่ 10**  
**ระหว่างวันที่ 21 - 27 ธันวาคม 2527**  
**กำหนดการฝึกซ้อม วันที่ 17 - 20 ธันวาคม 2527**  
รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป









# จาก บรรณสาริการ

ในช่วงเวลาสอปลั้ ขาวรามคำแหงมีโอกาสมหาพบกันพร้อมหน้า พวกเราที่อยู่ห่างไกล นาน ๆ ได้มามหาวิทยาลัยสักครั้งหนึ่ง มีคำปรารถนาหลายเรื่องฝากไว้กับบก. ทุกเรื่องล้วนเป็นความปรารถนาดีที่จะสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยของเราทั้งสิ้น

ที่ห่วงใยกันมากเป็นพิเศษคือเรื่องการแต่งกายของนักศึกษา เรื่องความสะอาดของบริเวณ เรื่องการประหยัดงบประมาณของมหาวิทยาลัยและเรื่องการจัดจองที่นั่งพักตามชั้นและรั้วไม้

การแต่งกาย เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเหมาะสม ความเป็นระเบียบวินัย มารยาทและการให้เกียรติ จึงเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ผู้มีการศึกษาต้องพิจารณาเป็นพิเศษ จะถือเอาแต่ความง่ายและความสะดวกของตัวเองแต่อย่างเดียวยังเห็นจะไม่ถูกต้อง

เรื่องการรักษาความสะอาดของบริเวณ เรื่องการประหยัดน้ำ กระแสไฟฟ้า และ การรู้จักรักษาสาธารณูปกรณ์ต่างๆ เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของพวกเราทุกคน หวังกันมานานแล้วว่าสถาบันการศึกษาเช่นเรา จะเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมภายนอกได้ แต่ไม่มีผู้ใดยืนยันได้ว่าเราทำสำเร็จตามที่มุ่งหวังไว้ คงต้องตั้งความหวังกันต่อไปอีก

การจัดจองที่นั่งพัก ห้ามผู้อื่นเข้าไปใช้และห้ามจอดรถหน้าบริเวณที่จัดจอง เป็นการประกาศความเห็นแก่ตัวให้ผู้อื่นรู้อย่างชัดเจน นับเป็นความกล้าหาญอย่างยิ่ง

ทุกเรื่องที่ถูกกล่าวข้างต้นคือความเสียดสี มิใช่การเสียดสีทรมานหรือผลประโยชน์สิ่งใด แต่เป็นเพียงการเสียดสีความสะอาดส่วนตัวเท่านั้น น่าจะเป็นเรื่องที่ทำให้กันได้ไม่ยาก

สมพันธ์ุ เลขะพันธ์ุ

## งาน "ราตรีกฎหมายรามฯ"

สมาคมนักกฎหมายรามคำแหง ขอเชิญลูกพ่อขุนและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมงาน "ราตรีกฎหมายรามฯ" เพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างอาคารพ่อขุนรามคำแหงมหาวิทยาลัยรามคำแหง และมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ที่เวทีลีลาศอาคารใหม่สวนอัมพร ในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2527 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ถึง 24.00 น. มีดนตรี ดลก ลีลาศ และประกวดขวัญใจนักกฎหมาย

ติดต่อซื้อบัตรหรือส่งจองได้ที่.-

1. คุณบันเทิง ชูวงษ์ แผนกสถานที่ คณะนิติศาสตร์
2. คุณปิยศัพท์ พุทธิพงษ์ สวป. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
3. สำนักกฎหมายศิลปนิติ โทร. 2815208, 2825623
4. สำนักกฎหมายบัญชีและธุรกิจ อรุณอมรินทร์ โทร. 4240855, 4247179
5. สำนักงานจตุรมิตรทนายความและบัญชี โทร. 4114424
6. บริเวณหน้างาน

# คาดว่าจะจบหลักสูตรปริญญาตรี กับ จบครบหลักสูตรปริญญาตรีของคณะรัฐศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์ขอชี้แจงเรื่อง "การแจ้งคาดว่าจะจบครบหลักสูตรปริญญาตรี" กับ "แจ้งจบครบหลักสูตรปริญญาตรี" เพื่อให้นักศึกษาดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

### 1. การแจ้งคาดว่าจะจบหลักสูตรปริญญาตรี

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนภาคใดซึ่งเป็นภาคสุดท้ายและคาดว่าจะเรียนจบครบหลักสูตรในภาคนั้น ต้องดำเนินการดังนี้

1.1 ให้อื่นเรื่องคาดว่าจะจบที่ สวป. ชั้นล่าง ช่อง 5. (สวป. เรียกว่า แจ้งจบหรือยื่นบัตรคำร้องขอรับปริญญา) ตามกำหนดในประกาศ ม.ร. 30 ของแต่ละภาคการศึกษา และนักศึกษาจะได้รับหางบัตร ม.ร. 31, ม.ร. 32 ไว้เป็นหลักฐาน

1.2 ให้อื่นเรื่องแจ้งคาดว่าจะจบที่ฝ่ายทะเบียนและสถิติ คณะรัฐศาสตร์ (โดยฝ่ายทะเบียนจะประกาศวันขึ้นเรื่องคาดว่าจะจบในแต่ละภาคการศึกษาให้ทราบ ขอแบบฟอร์มและยื่นเรื่องได้ที่ฝ่ายทะเบียนฯ คณะรัฐศาสตร์ ชั้น 1)

### ข้อพึงปฏิบัติ

- ให้นักศึกษายื่นเรื่องแจ้งคาดว่าจะจบที่ สวป. และที่คณะฯ ทั้ง 2 แห่ง

- การยื่นเรื่องแจ้งคาดว่าจะจบไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใด ๆ แต่ถ้านักศึกษาไม่ได้แจ้งคาดว่าจะจบในภาคสุดท้ายนั้น และผลการสอบในภาคนั้นผ่านหมดครบหลักสูตร นักศึกษาจะยื่นเรื่องจบครบหลักสูตรไม่ได้ จนกว่าจะไปดำเนินการเสียค่าปรับที่กองคลัง มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นเงิน 150 บาท ต่อภาคการศึกษา แล้วนำใบเสร็จไปทำเรื่องแจ้งคาดว่าจะจบที่ สวป. ชั้น 1 ช่อง 5 เสียก่อน จึงจะทำเรื่องขอจบครบหลักสูตรต่อไปได้

- ต้องแจ้งเรื่องคาดว่าจะจบของทุกภาคที่นักศึกษาคาดว่าจะจบ สำหรับนักศึกษาที่เคยแจ้งมาก่อนแล้วแต่ไม่จบ

### 2. การแจ้งจบครบหลักสูตรปริญญาตรี

เมื่อนักศึกษาทราบผลการสอบผ่านหมดทุกกระบวนวิชาแล้ว ให้ปฏิบัติดังนี้

2.1 ให้อื่นเรื่องแจ้งจบครบหลักสูตรฯ ที่ฝ่ายทะเบียนและสถิติ คณะรัฐศาสตร์ ชั้น 1 โดยนำหลักฐานประกอบเรื่อง ดังต่อไปนี้

2.1.1 ใบคำร้องแจ้งจบครบหลักสูตรฯ โดยกรอกข้อความให้สมบูรณ์ (ขอแบบฟอร์มแจ้งจบครบหลักสูตรได้ที่ฝ่ายทะเบียนฯ คณะรัฐศาสตร์)

2.1.2 สำเนาใบเสร็จเสียชมพู 3 ภาคสุดท้าย (ภาคที่จบและยื่นหลังอีก 2 ภาค)

2.1.3 หางบัตร ม.ร.31, ม.ร. 32 ของภาคที่จบ (ที่ได้รับจาก สวป.)

2.1.4 รูปถ่ายสวมเสื้อครุย ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ในกรณีที่ไม่ขอใบรับรองฯ แต่ถ้าขอใบรับรองฯ จำนวน 3 รูป พร้อมทั้งเขียนชื่อ - สกุล ที่อยู่ปัจจุบัน ภาคและปีการศึกษาที่จบไว้ด้านหลังรูปทุกรูปด้วย

2.2 หลังจากยื่นหลักฐานขอจบครบหลักสูตรต่อเจ้าหน้าที่แล้ว ให้นักศึกษามาตรวจสอบเรื่องได้จากแฟ้มแจ้งจบครบหลักสูตร ว่าเรื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือยัง หลังจากยื่นเรื่องแล้วประมาณ 20 วัน (สำหรับผู้ที่ขอรับใบรับรองฯ)

ในระหว่างที่คณะฯ ดำเนินการตรวจสอบผลการเรียนว่า นักศึกษาเรียนจบครบหลักสูตรฯ จริงหรือไม่ ถ้าจบครบหลักสูตรฯ จริง จึงจะออกใบรับรองชั่วคราวของคณะฯ ให้นักศึกษาและเสนอชื่อให้สภาฯ เพื่อขออนุมัติเป็นบัณฑิตต่อไป แต่ถ้าเรื่องของนักศึกษามีปัญหาในระหว่างดำเนินการทางคณะฯ จะแจ้งให้นักศึกษาทราบ โดย 1. ทางโทรศัพท์ หรือ 2. ทางจดหมาย

2.3 เมื่อสภาฯ อนุมัติรายชื่อนักศึกษาเป็นบัณฑิตแล้ว โดยตรวจรายชื่อได้ที่แฟ้มรายชื่อเสนอสภาฯ ที่เคาน์เตอร์ฝ่ายทะเบียนและสถิติ คณะรัฐศาสตร์ และให้นักศึกษาจั่วรายชื่อของตัวเสนอสภาฯ ครั้งที่ วันที่อนุมัติ และลำดับชื่อของนักศึกษา แล้วไปดำเนินการได้ที่ สวป. ดังนี้

2.3.1 ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ที่ สวป. ชั้น 1 ช่อง 5

2.3.2 ขอใบรับรองสภาฯ ที่ สวป. ชั้น 1 ช่อง 4

2.3.3 ขอใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ที่ สวป.ชั้น 1 ช่อง 3

อนึ่ง การดำเนินการตามข้อ 2.3.1, 2.3.2 และ 2.3.3 นักศึกษาต้องไปชำระเงินค่าธรรมเนียมที่กองคลัง ม.ร. ก่อน (ข้อ 2.3.1 เป็นเงิน 200 บาท, ข้อ 2.3.2 เป็นเงิน 10 บาท และข้อ 2.3.3 เป็นเงิน 10 บาท โดยแยกใบเสร็จแต่ละรายการ) แล้วนำใบเสร็จไปดำเนินการต่อไปที่ สวป. สำหรับหลักฐานเพิ่มเติม ได้แก่ บัตรประจำตัวนักศึกษา, รูปถ่ายสวมเสื้อครุย ขนาด 2 นิ้ว และขนาด 1 นิ้ว อย่างละ 2 รูป

สำหรับนักศึกษา รหัสประจำตัว 208 ทางคณะฯ ขอให้นักศึกษา มาทำการตรวจสอบหน่วยกิตเพื่อป้องกันความผิดพลาดต่าง ๆ โดยนำบัตรประจำตัวนักศึกษา และใบเสร็จเสียชมพู ภาคปัจจุบันมายื่นต่อเจ้าหน้าที่

จึงแจ้งมาให้ทราบทั่วกัน

## เหรียญพ่อขุน สมทบทุน สร้างอาคารฯ

ขอเชิญชาวรามคำแหง ร่วมทำใจสมทบทุนสร้างอาคารพ่อขุนรามคำแหงมหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งผ่านพิธีพุทธาภิเษก ในงานครบรอบ 10 ปี มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2524

เหรียญทองแดง มอบแก่ผู้สมทบทุน 20 บาท



ด้านหน้า ด้านหลัง (ขนาดเท่าเหรียญจริง)

เหรียญนิกเกิล มอบแก่ผู้สมทบทุน ๑๐ บาท



ด้านหน้า ด้านหลัง (ขนาดเท่าเหรียญจริง)

ผู้มีจิตศรัทธาติดต่อสมทบทุนและรับเหรียญพ่อขุนฯ จำลองได้ที่กองคลัง สำนักงานอธิการบดี หรือที่ธนาคารทหารไทย สาขาหัวหมาก





● ข่าวรามคำแหง ฉบับนี้ เป็นฉบับที่ 27 ประจำวันที่ 12 พฤศจิกายน 2527 ● สังคมรามฯ ในสัปดาห์นี้ การสอบไล่ภาค 1/2527 ได้สิ้นสุดลงแล้วด้วยความเรียบร้อย และกำหนดการบรรยาย ภาค 2/2527 ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ย. 27 เป็นต้นไป ทั้งการบรรยายในชั้นเรียน (รามฯ 1 และรามฯ 2) และการบรรยายสรุปทางสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน์ ซึ่งข่าวรามคำแหงฉบับนี้ได้้นำตารางการบรรยายสรุปพิมพ์ไว้ในหน้า 10 ● สำหรับการลงทะเบียนภาค 2/2527 ที่ ม.ร. กำหนดระหว่างวันที่ 12-27 ธ.ค. 27 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ คือวันที่ 17 ธ.ค. 27...รายละเอียดปฏิทินการศึกษา ภาค 2/2527 ดูได้จากหน้า 8 ของข่าวรามคำแหง ฉบับนี้ ● สังคมรามฯ ทั่วไป วันที่ 12 พ.ย. 27 เวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการกองวิชาการ กรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 1 ณ โรงเรียนการประชาสัมพันธ์ โดยมีผู้ปฏิบัติงานการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยจำนวน 40 คน เข้าร่วมการอบรมระหว่างวันที่ 12 - 17 พ.ย. 27 ● คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย ม.ร. กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ระเบียบวิจัยทางสังคมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 12 - 14 พ.ย. 27 ณ โรงแรมซีวีวี เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี...โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์การวิจัยแก่ข้าราชการ-

อาจารย์ ม.ร. ● ในโอกาสครบรอบ 18 ปีของการสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง และ ครบรอบ 100 ปี การศึกษาเพื่อปวงชน ม.ร.รามคำแหง กำหนดจัดงานวิชาการครั้งยิ่งใหญ่ คือ งานวันสถาปนา 27 ระหว่างวันที่ 28 - 28 พ.ย. 27 ที่ รามคำแหง 1 และ รามคำแหง 2 ...ชมนิทรรศการต่าง ๆ เช่น 100 ปีการศึกษาเพื่อปวงชน ความก้าวหน้าของคณะและหน่วยงานต่าง ๆ โลกของไมโครคอมพิวเตอร์ วัฒนาการตำรวจ ม.ร. ...ฟังการปาฐกถาและอภิปราย เช่น บทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาประเทศ การพัฒนาการศึกษาเพื่อปวงชน การเงินธนาคาร ข้าพเจ้ากับคณะนิติศาสตร์รามคำแหง วัตถุประสงค์กับชีวิตประจำวัน การเสนอผลงานวิจัย ฯลฯ ● ในส่วนของการคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ม.ร. กำหนดจัดดนตรีเพื่อเฉลิมฉลอง ในวันที่ 26 พ.ย. 27 เวลา 14.00 น. ณ เวทีอาณ ฮอป. รามฯ 1 และวันที่ 27 พ.ย. 27 เวลา 14.00 น. ณ บริเวณหน้าตึก อำนวยการรามคำแหง 2 ...สำหรับที่ รามคำแหง 1 นอกจากรายการดนตรีแล้วยังมีการแห่ขบวนที่ ในหัวข้อเรื่อง ถูกพ่อขุนฯ สนับสนุนทุกรัฐบาล นำโดยทีมแห่ขบวนจาก ททบ.ช่อง 5 สุรวงศ์ วัฒนกุล ● มหาวิทยาลัยขอเชิญชมรายการ 18 ปีรามคำแหง ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 5 ในวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2527 เวลา 18.30 - 20.00 น. ...และขอขอบคุณสถานีโทรทัศน์ช่อง 5 ที่ให้ความอนุเคราะห์เวลาออกอากาศ รายการวันสถาปนามหาวิทยาลัย แก่ ม.ร. มาแล้วถึง 3 ปี ● ปิดท้ายสังคมนาม ฉบับนี้ ด้วยข่าวพิธีพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตรุ่นที่ 10 กำหนดพิธีฯ ในวันที่ 21 - 27 ธ.ค. 27 และกำหนดฝึกซ้อม วันที่ 17 - 20 ธ.ค. 27 ...รายละเอียดต่าง ๆ ติดตามจากมหาวิทยาลัยต่อไป ●



ให้อิโหวท รศ.สุชุม นวลสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้อิโหวทแต่นักกีฬาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนจากประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 3 ณ ประเทศมาเลเซีย ในงานเลี้ยงส่งนักกีฬาของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2527 ณ สำนักงานสภาอาจารย์ ม.ร.



สอบเสร็จแล้ว.....  
พักผ่อนสมองโดยการเที่ยวต่างจังหวัด  
กลับไปเยี่ยมพ่อ-แม่ พี่น้อง  
เปิดเทอมแล้ว....  
เรียนบ้าง ไม่เรียนบ้าง  
เพราะยังมีเวลาอีกตั้งสามสี่เดือน  
กลางเทอมแล้ว....  
ไม่เป็นไร ยังมีเวลาพอ  
ตอนนี้ขอสนุกสนานหนังสือค่อยอ่านมัน  
ใกล้สอบแล้ว..ฯ.  
จะอย่างไรดี ไม่มีเวลาพอ  
เพราะต้องอ่านหนังสืออีกหลายเล่ม  
วันสอบแล้ว....  
“ช่างมันเถอะ! สอบไม่ได้ก็ช่างมัน  
ค่อยเอาใหม่ ให้ดี ในเทอมหน้า”  
ฉันคิดทำนองนี้มาที่เทอมแล้วไม่รู้  
กระจ่าง แก้วเสน



ดนตรี การแสดงของวงดนตรีสครออปรี ๗ ห้องประชุมใหญ่ กรมประชาสัมพันธ์ เมื่อวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2527 ซึ่งแสดงก่อนการเริ่มอภิปราย เรื่อง "การศึกษาเพื่อมวลชน" ที่ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ม.ร.เป็นผู้จัด



ดูงาน รศ.พรชัย สุนทรพันธุ์ ประธานคณะกรรมการดำเนินการและฝึกอบรมบุคลากร ม.ร. นำข้าราชการสายธุรการของมหาวิทยาลัย จำนวน 10 คน ไปศึกษาและดูงาน ณ ประเทศฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 4 - 17 พฤศจิกายน 2527 โดยออกเดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมือง เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2527

ครูหมา กับ หุ่นหมา





# “รามคำแหงให้ทางอะไรแก่นักศึกษา”

รองศาสตราจารย์นพพร พานิชสุข  
คณะศึกษาศาสตร์

เมื่อไม่นานมานี้มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้จัดให้มีการประกวดคำขวัญเพื่อไร้เป็นคำขวัญประจำมหาวิทยาลัย ได้มีผู้สนใจส่งคำขวัญเข้าแข่งขันในครั้งนี้เป็นจำนวนมากมาเกินความคาดหมาย ผลปรากฏว่าคำขวัญที่ชนะเลิศได้รับรางวัลที่ 1 คือ ข้อความที่ว่า “เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง” จัดได้ว่าเป็นคำขวัญที่กระต๊าด ให้ความหมายเปรียบเทียบชัดเจนยิ่งขึ้น คำขวัญประจำมหาวิทยาลัยดังกล่าวเป็นข้อความสั้น ๆ ที่ต้องอาศัยความเข้าใจเชื่อมโยงหรือขยายความต่อไปตามแต่ความนึกคิดของแต่ละบุคคลเป็นพื้นฐานเป็นประการสำคัญ ในฐานะที่ผู้เขียนอยู่ในมหาวิทยาลัยรามคำแหงมานานพอสมควร จึงใคร่ที่จะชี้ให้เห็นว่า “รามคำแหงให้ทาง” น่าจะมีความหมายอะไรได้บ้าง เพื่ออย่างน้อยคงจะเป็นเรื่องชี้ให้เห็นถึงว่า รามคำแหงนั้นได้สร้างคุณประโยชน์อะไรให้แก่ นักศึกษาผู้มาศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ อย่างน้อยที่สุดจะได้ตระหนักและระลึกถึงพระคุณอันใหญ่หลวงนี้ไปจนครบชีวิตจะหาไปแล้ว เพราะบางครั้งนักศึกษาหรือบัณฑิตทั้งหลายอาจมองข้ามหรือเห็นคุณค่าน้อยเกินไปกว่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ให้อะไรแก่ตัวเราเองบ้างตลอดช่วงเวลาที่อยู่ในมหาวิทยาลัย 4 - 8 ปี เปรียบเสมือนเรือที่พาขึ้นฝั่งจุดหมายปลายทางแล้วผู้โดยสารเรือมักจะลืมหรือบางครั้งก็ถีบเรือไปเสียโดยไม่สนใจโยติหรือมีโยติหลงเหลืออยู่เลย มหาวิทยาลัยรามคำแหงก็เช่นเดียวกันที่อาจอยู่ในสภาพที่ไม่ผิดอะไรกับเรือดังกล่าวนี้ ดังนั้นเพื่อให้มีความประทับใจเหลืออยู่บ้างในมหาวิทยาลัยแห่งนี้จึงใคร่เสนอความคิดเห็นส่วนตัวว่า “รามคำแหงให้ทาง” นั้นน่าจะมีความหมายอะไรได้บ้าง ดังต่อไปนี้

1) ให้สถานศึกษาเล่าเรียนในระดับสูง  
หนทางแรกที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ให้แก่ผู้มาศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ถือได้ว่าเป็นประการสำคัญอย่างหนึ่งคือ “สถานศึกษาเล่าเรียน” นั่นคือ เป็นความหวังใหม่แก่ผู้ที่พลาดจากการสอบคัดเลือกให้มหาวิทยาลัยปิดทั้งหลายซึ่งในแต่ละปีการศึกษามีบุคคลที่พลาดหวัง เสียใจ เสียความรู้สึกเป็นจำนวนมากมาเป็นหมื่น ๆ คน ปีแล้วปีเล่าจะมีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอยู่ตลอดไป ทำให้บางคนต้องเสียใจกับความอัปโชคของตนเองไม่รู้จักจบจักสิ้น จะมีที่ใดเล่าในอันที่จะสามารถปลอบประโลมใจให้คลายความทุกข์ ความเศร้าและความผิดหวังได้ดีเท่ากับมหาวิทยาลัยรามคำแหงแห่งนี้ ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่ารามคำแหงได้ให้สถานศึกษาเล่าเรียนโดยไม่ต้องเสียเวลาไปเปล่า ๆ เพื่อรอการสอบคัดเลือกใหม่ในปีถัดไป ความหวังในข้อนี้อาจกล่าวได้ไม่ต้องเสียเวลาไปเปล่า ๆ โดยไร้ประโยชน์หรือความมีคุณค่าของอนาคต จะมีใครสักกี่คนที่ได้คิดถึงข้อนี้บ้าง เห็นคุณค่าและพระคุณของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ตลอดจนคิดที่จะสร้างสรรค์ จรรโลง สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยเพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณที่ให้สถานศึกษาเล่าเรียนให้อนาคตที่สดใสในวันข้างหน้า เพราะความกตัญญู กตเวทิตะเป็นเครื่องหมายของคนดีซึ่งเป็นที่ทราบกันอยู่แล้ว โดยทั่วไปซึ่งปัจจุบันสังคมไทยเห็นความสำคัญในเรื่องนี้น้อยมาก และมักจะไม่ค่อยพบเห็นบ่อยนัก

สำหรับสถานศึกษาเล่าเรียนเปรียบเสมือนบ้านที่สองของมนุษย์เราก็ไม่ผิดนักเพราะให้ทั้งความรู้ ให้วิชาการ ตลอดจนให้อนาคตที่สดใสในวันข้างหน้าจึงถือได้ว่า สถานศึกษาเล่าเรียนมีพระคุณอันล้นเหลือที่จะต้องจดจำ หรือประทับใจไปอีกนานไม่รู้ลืม มหาวิทยาลัยรามคำแหงก็เช่นเดียวกัน เป็นสถานศึกษาที่ประสิทธิประสาทความรู้ ความสามารถ ตลอดจนให้ประสบการณ์ชีวิตทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่ผู้ศึกษาเล่าเรียนให้สถาบันแห่งนี้ จึงนับได้ว่ามีพระคุณล้นเหลือแก่ผู้มา

ศึกษาเล่าเรียนที่สมควรจดจำไม่รู้ลืมเดือน แล้วผู้ที่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้เคยตระหนักและระลึกถึงในเรื่องนี้บ้างหรือไม่ อย่างน้อยที่สุดการไม่ทำตนซื้อเสียงของมหาวิทยาลัยก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ตอบแทนพระคุณแก่สถานที่ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้แก่เราได้อย่างดีหนทางหนึ่ง

2) ให้วิชาที่พอเป็นความรู้ติดตัวตลอดไป  
ดังเป็นที่ทราบแล้วว่า มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นสถาบันการศึกษาสูงสุดของประเทศที่ผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาการต่าง ๆ เพื่อที่จะสามารถนำความรู้ไปประกอบการนำไปใช้ในการประกอบอาชีพกับหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนตามแต่ความสามารถของแต่ละคนที่จะหางานทำได้ จึงเห็นได้ว่า มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้มีบทบาทในอันที่จะให้บุคคลมีความรู้ไปประกอบอาชีพต่าง ๆ อาทิเช่น ทนายความ ครูอาจารย์ นักปกครอง พนักงานบริษัท นักวิจัย ฯลฯ อาชีพต่าง ๆ ล้วนแล้วแต่อาศัยการศึกษาเล่าเรียนเป็นพื้นฐานเบื้องต้นในอันที่จะเป็นแนวทางในการออกไปประกอบอาชีพในอนาคตที่ยืนยาวตลอดไป

จึงไม่ต้องสงสัยเลยว่า นักเรียนที่พลาดโอกาสจากการสอบคัดเลือกเข้ายังมหาวิทยาลัยปิดต่าง ๆ มีโอกาสแก่ตัวหรือมีทางเลือกให้เดินได้อีกทางหนึ่ง นั่นคือ ศึกษาในมหาวิทยาลัยรามคำแหงแห่งนี้ตามความสนใจ ความต้องการ ความถนัด และเหตุผลของแต่ละบุคคลเป็นประการสำคัญ โดยให้ความอิสระเต็มที่ในการเลือกเรียนสาขาวิชาตามที่ตนเห็นสมควร ไม่มีการบังคับหรือมีกฎเกณฑ์บีบบังคับมาจนเกินไป ดังนั้นเมื่อนักศึกษาเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ย่อมเป็นผู้มีความรู้ มีความสามารถและมีประสบการณ์มากน้อยตามแต่ละคนจะสามารถดึงดวงหรือใส่หาด้วยตนเอง สิ่งที่ตามมาในภายหลังคือ มีความรู้ ในอันที่จะสามารถนำไปประกอบอาชีพการงานต่าง ๆ โดยไม่เป็นบุคคลไร้ประโยชน์ หรือเป็นเครื่องถ่วงความเจริญของสังคมให้เป็นปัญหาสังคมที่ต่อเนื่องไปอีก เพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยรามคำแหงจึงให้ความหวังให้อนาคตให้วิชาความรู้ วิชาการที่ติดตัวตลอดไป อย่างน้อยก็ไม่น้อยหน้าหรือด้อยผู้อื่นโดยเฉพาะเพื่อนฝูงที่เคยศึกษามาในระดับมัธยมศึกษาก็ตาม ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับบุคคลผู้นั้นจะใฝ่เรียนรู้ใฝ่หาประสบการณ์ให้แก่ตนเองได้มากน้อยเท่าใด ขึ้นอยู่กับบุคคลนั้นจะใฝ่ ใฝ่ใจ ในการหาความเจริญก้าวหน้าให้แก่ตนเองมากน้อยแตกต่างกันออกไปเมื่อสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตแล้วจากมหาวิทยาลัย จึงกล่าวได้ว่าคำขวัญที่ว่า “เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง” ในประการที่สองนี้ ย่อมหมายถึงการให้วิชาความรู้ไปประกอบอาชีพที่ติดตัวต่อไป รวมทั้งการมีอนาคตที่สดใสข้างหน้าอีกด้วย

3) ให้อนาคตที่สดใสเป็นความหวังของชาติ  
ถ้าจะพิจารณาจากคำขวัญที่ว่า “เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง” ในประการที่สามจะเห็นได้ว่า มหาวิทยาลัยรามคำแหงนอกจากจะให้สถานศึกษาเล่าเรียนตลอดจนให้วิชาความรู้เพื่อประกอบอาชีพแล้วดังกล่าว ในขณะเดียวกันผลสะท้อนที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงต่อไปยังประเทศชาติอีกต่อหนึ่งคือ คุณภาพของประชารมมีอัตราเพิ่มสูงขึ้น ในอันที่จะทำให้ประชากรเหล่านี้ได้เป็นกลจักรตัวน้อย ๆ เพื่อช่วยในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าเพิ่มมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพราะการศึกษาย่อมทำให้บุคคลมีอนาคตดีขึ้น มีความหวังขึ้น มีสภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น และอย่างน้อยที่สุดมีสมองมีสติปัญญาที่สมบูรณ์รอบคอบ มีความคิดใคร่ครองพินิจพิจารณาสิ่งใดคิด สิ่งใดควรทำ สิ่งใดควรละเว้น ฯลฯ ซึ่งผู้มีการศึกษาย่อมได้เปรียบกว่าผู้ไม่ได้รับการศึกษา แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องยกเว้นเรื่อง

อุปนิสัยส่วนตัว เพราะบางครั้งก็มีอิทธิพลเหนือหรือมากกว่า การศึกษาในบุคคลบางคนอีกด้วย แต่ที่เห็นได้ชัดยิ่งคือ การศึกษาช่วยให้เกิดคุณภาพของพลเมืองในประเทศดีขึ้น การพัฒนาพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้ประชากรมีคุณภาพย่อมต้องอาศัยการศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งซึ่งช่วยให้การพัฒนาประเทศดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องสงสัย

ด้วยเหตุดังกล่าวนี้เอง มหาวิทยาลัยรามคำแหงซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาระดับสูงของชาติที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกชนชั้นได้เข้ามาศึกษาเล่าเรียนในสาขาวิชาการต่าง ๆ ตามความสนใจ ตามความปรารถนาของแต่ละคน เป็นประการสำคัญ ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อให้นักศึกษาชาย - หญิงต่างมีอนาคต เป็นความหวังของชาติในการที่จะได้นำความรู้ ความสามารถ ตลอดจนประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ได้จากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ เพื่อที่จะได้มีส่วนพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าขึ้นตามลำดับ เพื่อก้าวไปสู่ประเทศที่พัฒนาในอนาคตอันใกล้ จึงเห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงได้สร้างหนทางที่ทำให้บุคคลมีอนาคตดีขึ้น เป็นความหวังของประเทศชาติในอันที่จะเป็นกำลังในการสร้างสรรค์สร้งสร้งรโลงประเทศชาติให้พัฒนาก้าวหน้าเพิ่มมากยิ่งขึ้น

4) ให้คุณสมบัติที่ดีเป็นนิสัยติดตัวไป  
สำหรับในประการสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ให้แก่แก่นักศึกษานอกเหนือจาก 3 ประการดังกล่าวข้างต้นแล้ว ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยแห่งนี้ยังได้ฝึกฝนคุณสมบัติบางประการที่ดีติดตัวจนเป็นนิสัย หรือคุณสมบัติพิเศษของนักศึกษาแต่ละคนเป็นสำคัญ คุณสมบัติพิเศษที่กล่าวถึงได้แก่ ความอดทน, ความมานะพยายาม, ความเป็นนักสู้, การรู้จักช่วยเหลือตนเอง, การรู้จักแก้ปัญหาด้วยตนเอง, ตลอดจนความแข็งแกร่งในจิตใจเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมที่มีอยู่ ฯลฯ คุณสมบัติต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ดีสำหรับการดำรงชีวิตในสังคมยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่เป็นราชการ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจ ตลอดจนหน่วยงานเอกชนต่าง ๆ จำต้องอาศัยคุณสมบัติต่าง ๆ ดังกล่าวเพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานประสบอุปสรรคหรือปัญหาข้อยุ่งยากใจลดน้อยลง ทั้งนี้ในการปฏิบัติงานในทุกหน่วยงานในสภาพสังคมปัจจุบันจะละเอียดหรือมองข้ามไปไม่ได้เลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณสมบัติเฉพาะตัวในข้อที่เกี่ยวกับ ความอดทน ความมานะพยายาม การรู้จักแก้ปัญหาด้วยตนเอง ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งช่วยในการส่งเสริม ตลอดจนสนับสนุนในการปฏิบัติงานอย่างหลีกเลี่ยงมิได้เลย ในเวลาเดียวกันยังเอื้ออำนวยให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่จะเจริญก้าวหน้าและประสบผลสำเร็จในชีวิตการงานตลอดจนชีวิตด้านส่วนตัวอีกด้วย ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวเราจะพบได้ไม่ยากนักในมหาวิทยาลัยรามคำแหง บางท่านอาจจะสงสัยว่า เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น คำตอบที่จะตอบได้ในเรื่องนี้ก็คือ การศึกษาในมหาวิทยาลัยรามคำแหงผู้ศึกษาแก่นักศึกษาทุกคนต่างต้องอาศัยการช่วยเหลือตนเอง ต้องมีความมานะพยายาม ต้องรู้จักอดทน ต้องรู้จักแก้ปัญหาด้วยตนเอง จึงจะทำให้การศึกษาประสบผลสำเร็จและเป็นบัณฑิตได้ในที่สุด เพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นการบังคับโดยทางตรงและทางอ้อมให้แก่ นักศึกษาทุกคน กล่าวอย่างง่าย ๆ คือ คุณสมบัติดังกล่าวจะหลีกเลี่ยงได้ยากมากเมื่อเข้ามาเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหงแห่งนี้ ทุกคนต้องรับสภาพและถูกฝึกฝนให้เป็นไปโดยอัตโนมัติ และในที่สุดก็จะถูกคุกกลืนเป็นนิสัยที่ติดตัวต่อไป ซึ่งนับได้ว่าเป็นผลดีมีประโยชน์แก่นักศึกษาโดยไม่รู้ตัว และมองไม่เห็นเด่นชัด แต่แอบแฝงมาในรูปการประพฤติปฏิบัติที่ออกมาในขณะที่ไปปฏิบัติงานยังหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งคุณสมบัติต่าง ๆ ล้วนแล้วแต่ได้เปลี่ยนแปลงได้ประโยชน์อย่างมากมาขมหาศาล ที่เราจะพบได้ยากในสถาบันการศึกษาอื่น ๆ นอกจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงแห่งนี้ จึงอาจกล่าวได้ว่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ให้คุณสมบัติดีเด่นเป็นพิเศษแก่นักศึกษาในอันที่จะติดตัวต่อไปจนกลายเป็นนิสัยที่ดีของบุคคล เพราะฉะนั้นจะมีนักศึกษาหรือบัณฑิตที่ใ้เรีงการภาษาไปแล้ว คิดหวัดคิดหรือระลึกถึงพระคุณของมหาวิทยาลัยไปเองนี้สักกี่คน เพราะฉะนั้น

